



ลงทะเบียนรับผ่านระบบ ศพป.สป.2
 เลขที่รับ 18020 / ก.ย. 2557
 วันที่ 16.14 น.
 กง. อก. บค. นผ.
 ลศ. สช. ศน. ตสน.
 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
 ถนนสุทธิภิรมย์ สป ๑๐๒๗๐

ที่ สป ๐๐๑๗.๓/1๗๗๐๕

๗๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การปฏิบัติตามนโยบายหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายเหล้าปิ่น
 เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ นายกเทศมนตรีเมือง
 ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย นโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การควบคุมเหล้าปิ่น

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ตามที่ได้แจ้งให้ทุกจังหวัด
 ให้ความสำคัญในเรื่องการแก้ไขปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยขอให้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาค
 ส่วนได้รับทราบและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
 และให้ดำเนินการตามนโยบายจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยมาเป็นระยะอย่างต่อเนื่องแล้ว นั้น

สืบเนื่องจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 ได้กล่าวในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
 เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เกี่ยวกับมาตรการควบคุมสิ่งเสพติดที่มอมเมาเยาวชน ซึ่งได้รับการ
 ร้องเรียนเป็นจำนวนมาก และทำให้เกิดปัญหาสังคมที่ยังไม่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎหมาย ในการควบคุม เช่น
 บารากุ และเหล้าปิ่นที่จำหน่ายโดยรถเข็นตามตรอก ซอกซอย โดยขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงาน
 ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแล (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ดังนั้น เพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายของ
 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือดำเนินการ ดังนี้

1. ให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุมการจำหน่ายเหล้าปิ่นบริเวณรอบ
 สถานศึกษา โรงเรียน และหอพักต่างๆ รวมทั้งเข้มงวดกวดขันสถานบริการ ร้านเหล้า ผับ บาร์
 ไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมาย เป็นแหล่งมั่วสุมของเด็กและเยาวชน โดยให้ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หากฝ่าฝืน
 ถือเป็นการกระทำผิดตามกฎหมาย

จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ในส่วนของอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายทินิก หาญพาณิชย์)

อธิบดีกรมที่ดิน รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานจังหวัดฯ

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร/โทรสาร ๐ ๒๗๐๒ ๕๐๒๑ - ๔ ต่อ ๓๓๕๖๕

นโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การควบคุมเหล้าป่น

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”

ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๒๐.๒๐ น.

คสช. เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ ในเรื่องกำหนดให้สารระเหยในกลุ่มโวลลาไทล์ อัลคิลไนโตรท์ เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามที่คณะกรรมการ ป้องกันการใช้สารระเหยเห็นชอบ ได้กำหนดสารระเหยในกลุ่มนี้จำนวน ๖ รายการ ซึ่งเป็น ส่วนประกอบของยาที่ใช้มอมเมาเยาวชน เกิดอันตรายต่อร่างกาย ทำให้เกิดโรคต่อหิน ระบบทางเดิน หายใจผิดปกติ เม็ดเลือดแดงผิดปกติ ภาวะโลหิตจาง ระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติเป็นต้นและอาจรุนแรงถึง ขั้นเสียชีวิต นอกจากนี้ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาถึง มาตรการควบคุมสิ่งเสพติดอื่นๆ ที่มอมเมาเยาวชน ซึ่งได้รับการร้องเรียนมาเป็นจำนวนมากพอสมควร ทำให้เกิดปัญหาสังคมที่ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมาย กฎหมายในการควบคุม เช่น บารากู (baraku) แพร่หลายเป็นจำนวนมาก ติดกันมากซึ่งอันตรายทั้งสิ้น เหล้าป่นที่จำหน่ายโดยใช้รถเข็น ตามตรอก ซอกซอย ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องไปดูแลให้ว่าถูกหรือผิดกฎหมาย ไม่อย่างนั้นสังคมจะย่ำแย่อยู่แบบนี้ จะบอกว่าผมไปทำลายความสุข ซึ่งไม่ใช่ ความสุขนั้นถือว่าเป็น ความทุกข์สำหรับคนอื่น กับพ่อแม่ กับตัวเอง ผมว่าไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง เป็นต้น